

Sales Sheet

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน

สินเชื่อเช่าซื้อ เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะซื้อรถ แต่ไม่ต้องการชำระค่ารถทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว โดยผู้เช่าซื้อจะผ่อนชำระเงินค่าเช่าซื้อ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ชำระค่างวดเท่ากันตลอดอายุสัญญา โดยจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถดังกล่าวให้ผู้เช่าซื้อเมื่อชำระเงินค่างวดครบตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
 สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ต้องการกู้ยืมเงิน โดยนำรถยนต์ที่ตนเองที่เป็นเจ้าของและปลอดภาระการผ่อนชำระ มาขายให้บริษัทและทำสัญญาเช่าซื้อกลับไป โดยผู้เช่าซื้อจะผ่อนชำระเงินค่าเช่าซื้อ ในอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ชำระค่างวดเท่ากันตลอดอายุสัญญา โดยจะโอนกรรมสิทธิ์ในรถกลับคืนให้ผู้เช่าซื้อเมื่อชำระเงินค่างวดครบตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

วงเงินกู้ยืม
 สินเชื่อเช่าซื้อ used car วงเงินสูงสุด ต่อหลักประกัน
 100*
 สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน วงเงินสูงสุด ต่อหลักประกัน
 90*
 *ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของบริษัท

ระยะเวลาการกู้ยืม
 สูงสุด 84 งวด*

ประเภทของการผ่อนชำระ
 ผ่อนชำระทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย และการคำนวณ
 ตามประกาศบริษัท คำนวณแบบรายงวด เป็นแบบอัตราดอกเบี้ยเงินต้นคงที่ (Flat Rate) โดยการผ่อนชำระคิดแบบลดต้นลดดอก

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย นอกจากค่างวด



หลักการผ่อนชำระ แบบ "ลดต้นลดดอก"

- ดอกเบี้ยลดลงตามเงินต้นคงเหลือ
- หนี้งวดแรก มีดอกเบี้ยเยอะ
- ความลดขงแรก เมื่อตัดดอกเบี้ยแล้ว จึงเหลือตัดเงินต้นใต้น้อย



สูตรการคำนวณ และตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินต้นคงที่

ตัวอย่าง
 คิดดอกเบี้ยเงินต้นคงที่เมื่อ ยอดผ่อนชำระน้อยกว่า ยอดดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย (ดอกเบี้ยเงินต้นคงที่)
หากผ่อนชำระมากกว่ายอดดอกเบี้ย
 จำนวนเงินที่ชำระเกินดอกเบี้ยเงินต้นคงที่ จะถูกหักเป็นยอดชำระส่วนเกินไปเรื่อยๆ จนกว่ายอดผ่อนชำระจะเท่ากับ ยอดดอกเบี้ยเงินต้นคงที่

ตัวอย่าง ลูกค้าต้องการซื้อรถยนต์ 600,000 บาท เงินดาวน์ 120,000 บาท ยอดขอสินเชื่อเช่าซื้อ 480,000 บาท (เงินต้นที่ต้องผ่อน) อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ผ่อน 60 เดือน (5 ปี) อัตราดอกเบี้ยคิดนัด 15% ต่อปี ลูกค้าชำระปกติในงวดแรก แต่ในงวดที่ 2 ลูกค้าไม่มาชำระ

ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด = $480,000 \times 4\% \times 5 \text{ ปี} = 96,000$ บาท

งวดแรก	ชำระปกติ	ค้างงวด	งวด 2	ไม่มาชำระ	งวด 3
--------	----------	---------	-------	-----------	-------

จำนวนผ่อน/เดือน = $\frac{\text{ยอดขอสินเชื่อเช่าซื้อ (ไม่รวม VAT)} + \text{ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด}}{\text{จำนวนงวด}}$
 = $(480,000 + 96,000) / 60 = 9,600 + \text{VAT} = 10,272$ บาท (รวม VAT)

ดอกเบี้ยคิดนัด = จำนวนเงินผ่อน/เดือน x (วันที่ค้าง/365) x หนี้นปรับ
 = $9,600 \times (30/365) \times \text{หนี้นปรับ } 15\% = 118.36$ บาท

ปิดบัญชีก่อนกำหนด
 จะได้รับส่วนลดไม่น้อยกว่า 50% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยคิดแบบ "ลดต้นลดดอก"

เพื่อประโยชน์สูงสุดกับท่าน ควรผ่อนชำระค้างงวดให้ตรงวันที่กำหนด

ประกันภัยรถยนต์ที่ต้องทำ

- 1.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)** เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขับขี่/ผู้โดยสารที่อยู่ในหรือนอกรถที่ประสบภัยจากกรณ
- 2.ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ** เพื่อคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหาย/สูญหายของตัวรถ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัย ค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ

Q: ประโยชน์ของการทำประกันภัย

A: ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ รถหาย ไฟไหม้ และภัยอื่นๆ ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

Q: ปังคับลูกค้าให้ทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่กำหนดหรือไม่

A: ลูกค้ามีสิทธิเลือกที่จะทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือรายอื่นๆ ได้ โดยระบุรายละเอียดในกรมธรรม์ให้สถาบันการเงินเป็นผู้รับผิดชอบนัดตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ และต้องนำส่งกรมธรรม์ก่อนวันเบิกรับเงินกู้ และส่งกรมธรรม์ปีต่ออายุให้กับสถาบันการเงินจนกว่าจะมีการไถ่ถอนหลักประกัน

ประกันภัยที่ไม่จำเป็นต้องทำเพื่อขอสินเชื่อ แต่อาจมีประโยชน์กับท่าน

3.ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อรถยนต์ หากผู้กู้เสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระหนี้ตามวงเงินประกันแทนผู้กู้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ควรทำเพื่อประโยชน์เวลาเกิดความสูญเสีย



Q: ลูกค้าต้องทำประกันภัยด้วยทุนประกัน และระยะเวลาคุ้มครองเท่าไร

A: ทุนประกันภัยไม่น้อยกว่ายอดวงเงินเช่าซื้อรถทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 80% ของราคาารถตลอดระยะเวลาเช่าซื้อ และสำหรับรถใหม่ให้ทำประกันภัยชั้น 1 ตลอดอายุสัญญา เช่น สัญญาเช่าซื้อกำหนด 5 ปี ก็ต้องทำประกันภัย 5 ปี เช่นกัน

คำถามเกี่ยวกับเช่าซื้อรถยนต์ที่ทุกคนควรรู้



Q: กรณีลูกค้ามาปิดบัญชีก่อนกำหนด ถูกค่าใดส่วนลดเท่าไรและวิธีคำนวณอย่างไร

เมื่อผู้เช่าซื้อรถยนต์ประสงค์จะปิดบัญชี

จะได้ส่วนลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 50%* คือ ดอกเบี้ยของช่วงงวดที่เหลือทางผู้เช่าซื้อจะได้ส่วนลด 50% ซึ่งจะดูได้จากใบแผนการผ่อนชำระค่างวด ซึ่งสถาบันการเงินได้แนบให้พร้อมกันสัญญาในครั้งแรก

ภาระหนี้ที่ลูกค้าจะต้องชำระในกรณีปิดบัญชี

ยอดหนี้เงินต้นคงเหลือ
+ ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระหักส่วนลด 50% (คำนวณตามระบบบัญชีแบบลดต้นลดดอก หรือ Effective rate)
+ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
+ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

*ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

Q: กรณีลูกค้าค้างชำระค่างวดติดต่อกัน 3 งวด

บริษัทจะออกหนังสือบอกเลิกสัญญา และปิดรถมาขายทอดตลาด หลังจาก 30 วันนับจากวันออกหนังสือบอกเลิก



Q: ความรับผิดชอบของลูกค้าส่งรถถูกยึดมาขายทอดตลาด*

ลูกค้ามีภาระรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าทวงถามหนี้ และภาระหนี้คงค้างทั้งหมด

หลังขายทอดตลาด

- ถ้ามีเงินเหลือจากการหักชำระหนี้ จะคืนเงินให้ลูกค้าต่อไป
- หากขาดทุน ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบภาระหนี้ที่เหลือจนครบทั้งหมด

*ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

Q: วิธีการนำรถที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระค่างวดไปขายต่อที่ถูกต้อง

หากยังไม่ผ่อนไม่ครบ ห้ามนำรถไปขายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากกรรมสิทธิ์ยังเป็นของบริษัท (มิฉะนั้นทั้งผู้เช่าซื้อและผู้รับซื้อจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย)

หากต้องการขายต่อแบบปิดบัญชี

ให้ติดต่อมายังบริษัท ทางบริษัทจะให้รายละเอียดในการปิดบัญชีและขั้นตอนในการโอนรถไปยังผู้รับซื้อ โดยเงินที่ได้จากการขายรถ เมื่อหักภาระหนี้ตามสัญญาแล้วเงินที่เหลือก็จะเป็นของผู้เช่าซื้อต่อไป

หากต้องการโอนสิทธิ์ ให้ติดต่อมาที่บริษัท ทางบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการโอนสิทธิ์ และขั้นตอนการโอนรถไปยังผู้ซื้อ

ได้มีการอธิบายลูกค้าตาม Sales Sheet เรียบร้อยแล้ว

.....ลายเซ็น
(.....)ตัวบรรจง

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ดอกเบี้ยค่านัดชำระ การปิดบัญชีก่อนกำหนด ซึ่งแสดงในข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาเช่าซื้อ ข้อ 18 และ ข้อ 19 ตามลำดับ ที่จะส่งให้กับผู้เช่าซื้อภายหลังการอนุมัติสินเชื่อและเบิกใช้วงเงิน